

Số: 103 /TB-CTHADS

Son La, ngày 23 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

Ngày 10/12/2019, Cục Thi hành án dân sự (sau đây viết tắt là THADS) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2020. Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sơn La và Bảo hiểm xã hội tỉnh; Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS huyện, thành phố và toàn thể công chức, người lao động Cục THADS tỉnh.

Sau khi thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, các ý kiến phát biểu tham luận và tiếp thu các ý kiến phát biểu của lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy, Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, trao các quyết định thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, ký kết thi đua. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng đã phát biểu bế mạc, kết luận tại Hội nghị, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của công chức, người lao động trong toàn ngành, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh đối với các cơ quan THADS của địa phương trong công tác THADS, hành chính. Xác định, năm 2020 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, năm toàn Đảng, toàn dân tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Mặt khác, dự báo tình hình công tác THADS năm 2020 của các cơ quan THADS trong tỉnh sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp; trong hai tháng đầu năm 2020, các cơ quan THADS của tỉnh đã thụ lý mới 1.169 việc với số tiền hơn 29,5 tỷ đồng, chỉ tính riêng việc thi hành án vụ phá sản Công ty cổ phần xi măng Chiềng Sinh đến ngày 29/11/2019, còn phải thi hành tiếp số tiền 129.233.252.000đ với 3.901 hộ dân, vụ việc đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc cần sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành; đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của tập thể đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh, trong điều kiện biên chế công chức

không tăng, công việc yêu cầu cường độ lao động cao, chất lượng công việc không ngừng nâng lên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác năm 2020 và các năm tiếp theo.

Để khắc phục những hạn chế của năm 2019, hoàn thành tốt Kế hoạch công tác THADS, hành chính năm 2020, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Bộ, của Tổng cục và của Cục, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp uỷ, chính quyền địa phương và kế hoạch công tác của Cục, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể như sau:

1. Nhằm đẩy nhanh việc thẩm tra Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020 của các đơn vị để kịp thời triển khai thực hiện, các Chi cục căn cứ dự thảo chương trình công tác trọng tâm của Bộ tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2020, ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS tại Công văn số 3341/TCTHADS-VP ngày 07/10/2019 về việc triển khai công tác năm 2020, Công văn số 582/CTHADS-VP ngày 07/10/2019 của Cục THADS tỉnh về việc chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực THADS, hành chính năm 2020 và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng dự thảo Kế hoạch công tác của đơn vị, xin ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, hoàn thiện dự thảo ngay khi Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020 của Cục được Tổng cục trưởng Tổng cục THADS phê duyệt và Cục có văn bản chỉ đạo. Các đơn vị trình Cục trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời.

2. Tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan, đơn vị đã có quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS để tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về THADS và các quy định có liên quan.

3. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng và tính chính xác trong phân loại việc; chủ động thi hành các vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thi hành án đối với những việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Thực hiện đúng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên và ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp trong việc giải quyết các vụ việc phức tạp. Chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp với Tổng cục THADS, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thi hành án phá sản. Tập trung nguồn lực để triển khai thi hành các vụ việc phá sản theo các quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh đã có hiệu lực pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi do Tòa án chuyển giao; kịp thời có văn bản báo

cáo/kiến nghị người có thẩm quyền có giải pháp để thi hành dứt điểm vụ việc hoặc xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm thi hành án hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động trong toàn ngành; tăng cường, xiết chặt kỷ cương kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đổi mới lề lối làm việc. Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân có liên quan đến việc THADS. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về *đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác kiểm tra, tự kiểm tra của thủ trưởng các đơn vị. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật theo đúng tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và các quy định về quản lý công chức của ngành. Đồng thời triển khai và thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

5. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Kế hoạch của Bộ Tư pháp và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 31-NQ/BCSD ngày 05/4/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 – 2021. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành; rà soát, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định và theo kế hoạch của Cục.

6. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Triển khai thực hiện công tác kiểm tra và tự kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, hành chính năm 2020.

7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS. Thực hiện phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong hệ thống THADS bảo đảm số liệu chính xác. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử của Cục THADS. Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi đến giao dịch, đảm bảo tính minh bạch, công khai trong hoạt động THADS.

8. Tăng cường các giải pháp nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả kinh phí, tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động công tác của đơn vị. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động trong đơn vị. Bảo đảm an toàn cơ quan, kho vật chứng; phòng chống cháy nổ. Trang bị đầy đủ các

phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu. Định kỳ mở các lớp tập huấn cho nhân viên bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

9. Phát động phong trào thi đua sâu rộng, thực chất, thu hút các công chức, người lao động hăng hái thi đua, mạnh dạn đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao để làm mục đích phấn đấu.

Trên đây là kết luận của đồng chí Cục trưởng Nguyễn Ngọc Hải tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2020, Cục THADS thông báo để các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố phổ biến đến toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị biết và thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Các Phó cục trưởng (b/c);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (t/h);
- Chi cục THADS các huyện, thành phố (t/h);
- Đăng Trang Thông tin điện tử Cục THADS;
- Lưu: VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Minh Hậu